

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๖๐๖



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ว ๓๔๓ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

๒. หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ว ๗๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ตามที่จังหวัดแพร่ ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ ๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มใช้งานระบบดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหลักเกณฑ์สำหรับประการหนึ่งคือ การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งลงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีในระบบ e-GP (e-Government Procurement System) รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งกำชับการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณโครงการต่างๆเป็นจำนวนมาก และมีบางแห่งไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการได้ ส่งผลกระทบต่อคู่สัญญาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้ยอดการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปโดยถูกต้อง เปิดเผย โปร่งใส และไม่เกิดปัญหาในขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการลงในระบบ e-GP โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด หากพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพฤติกรรมการใช้จ่ายงบประมาณไปในทางมิชอบจนเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายให้ดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้กระทำความผิด รวมทั้งผู้บังคับบัญชาที่ปล่อยปละละเลยอย่างเฉียบขาดและรวมเร็ว รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๒.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนากร อัจฉิตโรไพศาล)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

โทร. ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๒

โทรสาร. ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๒